

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Tại Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 29/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018, ngày 11/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự Hội nghị có Cục trưởng Phạm Văn Dũng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Hội nghị triệu tập Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố, huyện Chi Lăng, huyện Cao Lộc và toàn thể Chấp hành viên, cán bộ tổng hợp, thống kê tại Cục THADS tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị nghe trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác THADS, hành chính 06 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018; 01 tham luận về những sai sót trong tổ chức thi hành án; 01 tham luận về những sai sót, hạn chế trong thực hiện kế toán ngân sách năm 2017.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018 được thực hiện nghiêm túc, chất lượng theo đúng chương trình kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, qua trao đổi thảo luận các báo cáo, tham luận về công tác chuyên môn nghiệp vụ đã phản ánh đầy đủ những kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018; làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại, đưa ra các giải pháp đổi mới, phát triển, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Về cơ bản, trong 06 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành các bản án có hiệu lực pháp luật được Tòa án chuyên giao, đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thụ lý thi hành. Các mặt công tác được giữ vững, có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực, ý thức kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng lên rõ rệt và đi vào nề nếp. Tổ chức bộ máy được kiện toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì

và phát huy hiệu quả; chủ động trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn thụ lý 4402 việc, tăng 613 việc (16,17%) so với cùng kỳ năm 2017, tổng số tiền thụ lý 121 tỷ 143 triệu 444 nghìn đồng, tăng 30.274.053.000 đồng (33,31%) so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết xong 2433 việc, đạt tỷ lệ 75% (so với chỉ tiêu được giao, tăng 1,5%), so với cùng kỳ năm 2017, tăng 647 việc (36,22%) và tăng 9% về tỷ lệ, tương ứng với số tiền 19.794.229.000 đồng, đạt tỷ lệ 42% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 8,5%), so với cùng kỳ năm 2017, tăng 5.949.843.000 đồng (42,97%) và tăng 9% về tỷ lệ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS 06 tháng đầu năm 2018 còn nhiều hạn chế như: kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị thực hiện còn chưa nghiêm, việc triển khai xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 đối với Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiến hành chậm so với kế hoạch đề ra, một số cán bộ, công chức chưa phát huy hết năng lực và khả năng công tác do nhận thức, ý thức trong công việc còn thấp chưa có nhiều đổi mới, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức xây dựng tập thể cơ quan chưa cao, số lượng án chưa có điều kiện thi hành án tồn từ những năm trước chuyển sang còn nhiều.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động THADS. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp, gián tiếp, từ nơi làm việc, học tập và nơi cư trú, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của các đoàn thể quần chúng nhằm nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị, quyết tâm và thái độ chính trị tích cực cho mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết của Đảng.

2.2. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc đối với cán bộ công chức và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 138/CTHADS ngày 08/02/2018 và Thông báo số 226/TB-CTHADS ngày 21/3/2018 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, thực sự đi sâu, đi sát vào thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động cũng như kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo

điều kiện thuận lợi cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án, chuyên viên, người làm công tác thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ.

Chấn chỉnh kỷ luật hành chính, yêu cầu toàn thể công chức, người lao động chấp hành nghiêm thời giờ làm việc theo quy định; Từ ngày 01/5/2018 toàn ngành thực hiện mặc trang phục đúng quy định vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần làm việc tại trụ sở đơn vị; đối với bộ phận một cửa, tiếp công dân, làm việc với đương sự, đi cơ sở, thực hiện nghiêm việc mặc trang phục vào các ngày làm việc. Trong 06 tháng cuối năm 2018, Cục THADS tiếp tục thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất tại các Chi cục.

2.3. Xác định công tác tổ chức cán bộ là công tác trọng tâm và là giải pháp đột phá trong năm 2018, Cục trưởng yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục chủ động trong việc tham mưu, đề xuất có kế hoạch luân chuyển, biệt phái cán bộ từ các Chi cục có lượng án thấp hỗ trợ cho các Chi cục có lượng án lớn, các Chi cục dự đoán sẽ có số lượng án tăng đột biến vào 6 tháng cuối năm, nhằm giúp các Chi cục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đồng thời giúp cán bộ trau dồi học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

2.4. Tích cực, chủ động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự giao. Đảm bảo 100% các bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành, ra quyết định đúng thời hạn, thực hiện phân loại, rà soát án chính xác theo đúng trình tự, thủ tục của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Các tổ công tác tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ việc giải quyết thi hành án đối với các chi cục có lượng án nhiều, vụ việc khó khăn vướng mắc trong toàn tỉnh, các Chi cục thực hiện nghiêm việc báo cáo trong tổ chức thi hành các hồ sơ thi hành án có giá trị trên 50 triệu đồng để Lãnh đạo Cục nắm có hướng đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện. Công khai điều kiện của người phải thi hành án trên trang thông tin điện tử của Cục THADS, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn thông tin của người phải thi hành án theo quy định đảm bảo kết quả thi hành án dân sự, hành chính thực chất.

Cục và các Chi cục duy trì chế độ họp giao ban đơn vị 02 tuần/1 lần; Lãnh đạo Cục tiếp tục duy trì dự họp giao ban cùng Chi cục THADS thành phố, Cao Lộc hàng tháng (Chi cục sắp xếp lịch họp thời gian từ mùng 1 đến mùng 5 báo cho Văn phòng Cục), dự họp giao ban cùng Chi cục THADS huyện Hữu Lũng 02 tháng/1 lần (Chi cục chủ động sắp xếp và báo cáo về Văn phòng Cục thời gian).

2.5. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lãnh đạo các Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo chính xác, đúng thời hạn, trực tiếp công dân theo đúng quy định và báo cáo đầy đủ kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cục THADS theo định kỳ và đột xuất.

Tổ chức kiểm tra toàn diện công tác THADS theo Kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra cho phù hợp, hiệu quả.

2.6. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị có khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và công tác thống kê, báo cáo đảm bảo chính xác, đúng thời hạn.

Đối với những vụ việc có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo, các Tổ giải quyết án để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hạn chế các kiến nghị của các cơ quan liên quan.

2.7. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương, các sở, ban, ngành trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp trong công tác cưỡng chế giao đất, nhà, tài sản có giá trị lớn đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, đồng thời ký kết Quy chế mới theo quy định hiện hành sau khi rà soát, chỉnh sửa.

2.8. Đối với công tác kế toán: đảm bảo lương, chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động đúng thời gian; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công chức trong ngành theo chỉ tiêu được cấp, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ, chính xác, kịp thời đối chiếu và thanh toán các khoản chi đúng theo quy định của pháp luật.

Công khai quản lý tài chính, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi tiêu của đơn vị, chủ động trong việc giám sát các hoạt động thu chi của đương sự, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời gian quy định. Kho vật chứng đảm bảo an toàn, không để xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng, an toàn cháy nổ. Định kỳ kiểm kê kho theo quy định.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 06 tháng đầu năm 2018, Cục Thi hành án dân sự thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Trưởng BCD THADS tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS 11 huyện, tp (để t/h);
- Trang thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu VT.

TL. CỤC TRƯỞNG
CHANH VĂN PHÒNG



Trịnh Thị Ngọc Bích